

## Chính sách Phát triển

### Bài viết số 2

Ngày nộp: 13/03/2012

#### **Bạn hãy lựa chọn A hoặc B.**

**Lựa chọn A:** Hãy tưởng tượng tình huống sau đây.

Sau khi tốt nghiệp trường Fulbright, bạn chơi thân với một nhóm ba người. Một người là giảng viên đại học rất say mê nghiên cứu, một người là doanh nhân trẻ tràn trề năng lượng, và một người là cán bộ một địa phương đầy tâm huyết sự phát triển của khu vực nông thôn.

Ba bạn ngồi với nhau và có một ý tưởng có thể góp phần cải thiện một khúc mắc nào đó trong hệ thống giáo dục hoặc y tế đang tồn tại ở Việt Nam. Đó là ý tưởng gì? Có thể góp phần giải quyết vấn đề gì? Và có thể được thực hiện như thế nào?

*Hãy sử dụng không quá 05 trang A4, không kể phụ lục, tính toán, hay hình ảnh minh họa.*

**Lựa chọn B:** Hãy trả lời cả hai câu hỏi sau đây.

**Câu 1:** Tình trạng người dân ở các vùng khó, xa xôi đổ xô về các bệnh viện ở thành phố lớn để khám chữa bệnh không chỉ tạo ra các áp lực quá tải trên nhiều mặt, mà còn là sự lãng phí rất lớn về tiền bạc, thời gian, sức khỏe, nguồn lực con người.

“Chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở địa phương là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng vượt tuyến nói trên.”

1. Để khẳng định giả thuyết trên, bạn sẽ cần tìm những thông tin, bằng chứng, hay số liệu cụ thể gì?
2. Có thể có giả thuyết nào khác cho nguyên nhân tình trạng “vượt tuyến” nói trên?
3. Nếu giả thuyết thay thế đó là đúng thì cần có những chính sách nào khác để giải quyết tình trạng vượt tuyến nói trên?

**Câu 2:** Đây là những hệ quả không mong đợi của chính sách “học bổng”?

Giả sử tại một chương trình đào tạo thạc sĩ mang tên Đầy Đủ và Sáng Sủa, bất cứ học viên nào thi đỗ đầu vào đều được nhận học bổng bao gồm 100% tiền học phí. Dựa trên những phân tích của bạn, hãy đề xuất một chính sách thay thế (hoặc không thay thế). Chính sách mới của bạn có thể sẽ thay đổi động cơ dạy và học ở chương trình này như thế nào?

*Hãy sử dụng không quá 03 trang A4 cho mỗi câu trả lời, không kể phụ lục, tính toán, hay hình ảnh minh họa.*